

หมอเตือนใจฮิตไอพอด-เอ็มพี3

● ฟังมากหูดับ/จี้รัฐรักษาใช้ช่วยผู้พิการ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้แนวโน้มเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อภาวะความพิการทางหู ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมการฟังเอ็มพี 3 หรือไอพอด เป็นเวลานานทำให้การรับรู้ของประสาทหูค่อยๆ ลดลง ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้พิการเพิ่มขึ้นวันละ 35 คน และผู้พิการที่มีมากเกือบ 2 ล้านคน แม้ว่าไทยจะมี พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แล้ว แต่ในความเป็นจริงยังขาดงบประมาณสนับสนุน หรือช่วยเหลือจากรัฐบาล

พญ.วัชรา รั้วไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย กล่าวว่า ขณะนี้กำลังศึกษาถึงผลกระทบจากการฟังเครื่องเล่นเอ็มพี 3 และไอพอดทุกชนิดว่า ฟังติดต่อกันนานเพียงใด และระดับเสียงเพียงใดถึงจะมีผลต่อประสาท

การได้ยิน ซึ่งแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า การที่มีเสียงกระตุ้นประสาทรับรู้ตลอดเวลา ทำให้เซลล์ประสาทหูเสื่อมได้ เช่นเดียวกับกับคนงานในโรงงานขนาดใหญ่ หรือบริเวณท้องถนนที่มีเสียงดังมาก ๆ แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถควบคุมให้เสียงค่อยได้

“แนวคิดเรื่องการเก็บภาษีสินค้าที่ทำให้เกิดความพิการเพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการบริการและศักยภาพของคนพิการนั้น อาจจะต้องมีการเก็บภาษีเครื่องเล่นเอ็มพี 3 และไอพอดด้วย แต่ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาวิจัยแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนอีกครั้ง เพราะอาจมีเสียงคัดค้านจากผู้ประกอบการ แต่หากจะมีการเก็บภาษีสินค้าที่ทำให้เกิดความพิการอย่างแรกๆ น่าจะเป็นภาษีจากเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจเก็บประมาณ 0.5% ของภาษีทั้งหมดก็ได้” พญ.วัชรา กล่าว

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวถึงรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุว่า มีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉลี่ย 300 ครั้งต่อวัน มีผู้บาดเจ็บ 350 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้พิการร้อยละ 10 เฉลี่ยวันละ 35 ราย มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 26,076 ล้านบาทต่อปี และพบว่า กลุ่มผู้พิการ อายุ 15 ปีขึ้นไป ตกอยู่ในภาวะว่างงานสูงถึง 1.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ขณะที่ผู้พิการที่มีงานทำมีเพียง 6 แสนคน

ทั้งนี้ วันที่ 20-21 มิถุนายน สสส.จะจัดเวทีเสวนา “เทศกาลภาพยนตร์และการสัมมนาเรื่องความพิการ” ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 โดยจะมีการนำเสนอหนังสือสั้นคนพิการ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลหนังสือยอดเยี่ยม และรางวัลหนังสือสั้นยอดเยี่ยมด้วย